

CHỈ THỊ

**Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII**

Thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỉnh Khánh Hòa luôn duy trì được sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Giai đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7,7%/năm; tuy nhiên, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, kinh tế của tỉnh đã giảm sút đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,1%/năm (mục tiêu Nghị quyết đề ra từ 7,5-8%/năm). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm 2016 - 2020 đạt 206,87 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên GRDP bình quân đạt 53,5%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (50-60%/năm). Nguồn vốn ngân sách, đầu tư theo hình thức BT và sử dụng vốn ODA để triển khai các dự án xây dựng hạ tầng có tác dụng lan tỏa, có tính liên kết vùng, nhằm đẩy mạnh quá trình đô thị hóa của tỉnh. Những kết quả nổi bật nêu trên đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tiễn của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh; sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh; sự phản biện có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phát huy những kết quả đạt được, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là đơn vị) triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 04 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

2. Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước mà Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra hàng năm. Gắn phong trào thi đua và việc thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội gồm: Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; phát triển 3 vùng động lực gồm: khu vực vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh và thành phố Nha Trang; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển nhằm phát huy các lợi thế, tiềm năng của tỉnh và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; phát triển y tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 gây ra, thực hiện tốt công tác chăm sóc

sức khỏe nhân dân; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; chú trọng thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; hàng năm tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện có ý nghĩa chính trị của đất nước, của tỉnh; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thành phố Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới,...

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tư pháp; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) của tỉnh, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các nội dung của Chỉ thị này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối

đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt và nhân tố mới; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- HĐTĐKT Trung ương (báo cáo);
- Ban TĐKT Trung ương (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Các thành viên thuộc Cụm, Khối thi đua tỉnh; (VBĐT đơn vị cóVBĐT, còn lại VB giấy);
- Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh;
- Lưu: VT, HT, SNV (TĐKT). 12

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn